

# Lì xì online, đón Tết rộn ràng trên NCB iziMobile

18:30 20/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Chào xuân 2025, NCB cho ra mắt loạt tính năng ứng dụng công nghệ độc đáo trên ngân hàng số NCB iziMobile. Với nhiều khoản ưu đãi hoàn tiền, khuyến mãi hấp dẫn, khởi đầu năm mới đầy tài lộc.**

## Quét mã QR, lì xì dễ dàng

Lì xì là một tục lệ không thể thiếu của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về, thay cho lời chúc may mắn, sức khỏe và tài lộc tới mọi người. Kế thừa và gìn giữ phong tục đặc sắc của dân tộc theo một cách rất thời thượng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, NCB đã cho ra mắt tính năng “Lì xì online” tiện dụng và thú vị trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile. Tính năng mới trên NCB iziMobile cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo những chiếc phong bao lì xì độc đáo để tặng bạn bè, người thân.



Tết năm nay, để gửi lì xì tới người thân, khách hàng của NCB chỉ cần truy cập ứng dụng NCB iziMobile, chọn biểu tượng Lì xì trên giao diện trang chủ. Sau đó, chọn số tiền lì xì, ngân hàng của người nhận và thiết kế lời chúc để gửi tặng lộc đầu năm cho những người yêu quý.

Bạn cũng có thể tự tạo mã QR cá nhân và tùy chỉnh phong bao lì xì của mình để nhận lì xì từ bạn bè, người thân. Đặc biệt, tính năng lì xì trên ứng dụng NCB iziMobile cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo những chiếc phong bao bằng việc tự tay lựa chọn các trang phục truyền thống dân tộc, các câu chúc để tạo nên thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tính năng sẽ ra mắt vào ngày 23/01/2025 và được áp dụng tới ngày 16/02/2025. Khách hàng có thể dễ dàng tải ứng dụng NCB iziMobile trên App Store hoặc Google Play và tiến hành mở tài khoản trực tuyến chỉ trong vài phút, hoặc truy cập ứng dụng VneID, lựa chọn “Dịch vụ khác”, chọn “Dịch vụ ngân hàng” và thực hiện theo hướng dẫn.

Đặc biệt, từ ngày 16/01/2025 đến hết ngày 10/02/2025, khi đăng nhập ứng dụng NCB iziMobile và cập nhật phiên bản mới nhất 4.4.3, tính năng mới “ôn chuyện năm rồng” sẽ mang tới cho khách hàng trải nghiệm thú vị khi được nhìn lại hành trình tài chính trong suốt năm 2024 của mình, để chiêm nghiệm và có những định hướng mới cho năm 2025. Đây cũng là món quà từ “người đồng hành” NCB, thay cho lời cảm ơn và lời cam kết luôn kề vai sát cánh trong mọi nhu cầu tài chính của khách hàng.

The advertisement features a blue background with a woman in a blue dress standing next to a display stand. The stand is labeled "Hoàn tiền 1 triệu" and contains various items like a suitcase, a handbag, and shoes. The text "Thẻ mới mở ngay" is written in a cursive font, and "HOÀN TIỀN MÊ SAY" is in a bold, blocky font. The NCB logo is in the top left corner. A QR code is in the bottom right corner. A small text at the bottom left says "(\*) Điều kiện, điều khoản áp dụng". A small text at the bottom right says "KHÁM PHÁ NGAY ƯU ĐÃI KHÁC".

Ưu đãi “Thẻ mới mở ngay – Hoàn tiền mê say” dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới, với hạn mức từ 20 triệu đồng trở lên.

## **Thẻ mới mở ngay, hoàn tiền mê say**

Thay cho lời chúc năm mới an khang thịnh vượng và món quà “lấy hên” đầu năm mới, NCB chính thức ra mắt chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới.

Cụ thể, từ nay đến hết 30/04/2025, khách hàng là chủ thẻ chính mở mới thẻ tín dụng hạn mức từ 20 triệu đồng trở lên và chi tiêu đạt tối thiểu 5 triệu đồng trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm phát hành thẻ sẽ nhận được 01 lần ưu đãi hoàn tiền 10%, tối đa lên đến 500.000 đồng khi chi tiêu tại các mã ngành chấp nhận thanh toán thẻ (MCC) và 01 lần ưu đãi hoàn tiền 10%, tối đa lên đến 500.000 đồng khi chi tiêu tại các đối tác thân thiết của NCB. Theo đó, tổng giá trị hoàn tiền tối đa cho mỗi khách hàng lên đến 1 triệu đồng trong suốt chương trình.

Chương trình không áp dụng cho các khách hàng đang sở hữu thẻ chính tại NCB và phát hành thêm thẻ tín dụng, khách hàng phát hành lại hoặc thay thế thẻ, cũng như khách hàng đã đóng thẻ chính trong vòng 1 năm trở lại kể từ thời điểm triển khai ưu đãi. Khách hàng sử dụng thẻ NCB Visa cũng đồng thời nhận được các “đặc quyền” hấp dẫn, thỏa sức ăn – chơi đầu Xuân như: ưu đãi giảm giá 20% tại các nhà hàng Gogi House, Manwah, Isushi, Ashima, Kichi Kichi thuộc hệ thống Golden Gate; ưu đãi giảm đến 100.000 đồng đối với đơn hàng tại Shopee; ưu đãi 25- 35% cho dịch vụ di chuyển và đặt giao hàng bằng Xanh SM; ưu đãi mua 2 vé xem phim tại hệ thống rạp CGV với giá 100.000 đồng tại website CGV và ứng dụng CGV Cinemas vào thứ 6 đến chủ nhật hằng tuần; hay ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi mua trang sức tại tất cả các cửa hàng PNJ trên toàn quốc... cùng nhiều chương trình được cập nhật liên tục trên trang <https://uudai.ncb-bank.vn/>.



*NCB không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng.*

### **Ưu đãi hoàn tiền cho khách hàng giao dịch trên NCB iziMobile**

Ngân hàng NCB cũng dành tặng vô vàn các ưu đãi khác cho khách hàng dịp năm mới. Cụ thể, từ nay đến hết 28/02/2025, khách hàng thanh toán hóa đơn tự động qua ứng dụng NCB iziMobile với giá trị từ 100.000 đồng cho các dịch vụ như điện, nước, internet, điện thoại cố định, di động trả sau... sẽ được hoàn tiền 20%, tối đa 50.000 đồng/tháng. Đặc biệt, với chương trình “Ưu đãi ngày vàng”, vào mừng 10 hàng tháng, khách hàng sẽ được hoàn tối đa tới 100.000 đồng cho mỗi giao dịch thanh toán hóa đơn.

Các chương trình phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng không chỉ là món quà may mắn đầu xuân mới, mà còn thể hiện nỗ lực của ngân hàng không ngừng mang đến những trải nghiệm đẳng cấp, trọn vẹn cho khách hàng và cộng đồng.

Để biết thêm các ưu đãi đặc biệt trong dịp đầu xuân 2025, khách hàng có thể liên hệ các phòng giao dịch, chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/li-xi-online-%E2%80%93-don-tet-ron-rang-tren-ncb-izimobile>